



คำสั่ง โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ ๔๑๓/ ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการ และลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินลูกจ้างดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นายสาธิต แสงปิยะ	รองผู้อำนวยการ	รองประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรภัช แทนลาน	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายเกษม เมลิตทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางนงพงา อีสสอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล	ครู ชำนาญการ	กรรมการ

หน้าที่ ๑. กำกับ ดูแล สนับสนุน ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการ ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๒. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการประเมินครูอัตราจ้าง

นายสาธิต แสงปิยะ	รองผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์	รองผู้อำนวยการ	รองประธานกรรมการ
นางนงพงา อีสสอาด	ครูชำนาญการพิเศษ	ประเมินครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด	ครูชำนาญการพิเศษ	ประเมินครูอัตราจ้าง สอนภาษาต่างประเทศ
นายรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครูชำนาญการ	ประเมินครูอัตราจ้าง สอนสุขศึกษา พลศึกษา
นางกัญญาชญ์ญ์ เหมือนเตย	ครูชำนาญการ	ประเมินครูอัตราจ้าง

นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่	ครูชำนาญการ	สอนภาษาไทย ประเมินครูอัตราจ้าง สอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวภริตา โอซารส	ครูชำนาญการ	ประเมินครูอัตราจ้าง สอนศิลปะและ ดนตรีสากล
นางสาวอัจฉรา พรรณสุขล	ครูชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง	ครู	ผู้ช่วยกรรมการและ เลขานุการ

หน้าที่

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยุติธรรม
- สรุปผลและรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหาร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”